

เกษตรกรปราดเป็รื่อง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร

ชนิดสัตว์โดดเด่น “แพะเนื้อ นกกระทา”

ชื่อเกษตรกร นายปุณณดิษฐ์ จาดสมุทร อายุ ๔๕
ที่อยู่ ๑๒ หมู่ที่ ๓ ตำบล บางโทรัด อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร
โทรศัพท์ ๐๘๔-๖๕๒๑๑๒๑ พิกัด GPS : ๑๓.๕๒๗๑๔๒ , ๑๐๐.๑๕๕๗๖๑
แรงจูงใจในการเลี้ยงสัตว์ชนิดนี้



- แรงจูงใจในการเลี้ยงแพะเนื้อ

เดิมมีอาชีพรับเหมาก่อสร้าง แต่เห็นอาชีพการเลี้ยงแพะเนื้อในแต่ละบ้านเรือนที่ได้ไปรับจ้าง จึงมีแนวคิดในการสร้างอาชีพเสริมให้กับตนเองและครอบครัว เพราะมีความสนใจในการเลี้ยงสัตว์อยู่แล้ว จึงได้มีการศึกษาวิธีการเลี้ยง การสร้างโรงเรือน และประเภทอาหารที่แพะต้องการ โดยเริ่มเลี้ยงแพะเนื้อ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ จำนวน ๘ ตัว จนปัจจุบันมีแพะเนื้อจำนวน ๕๐ ตัว นอกจากนี้ยังเป็นแกนนำก่อตั้งกลุ่มธนาคารแพะ(วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะแปลงใหญ่สมุทรสาคร)

- แรงจูงใจในการเลี้ยงนกกระทา

เนื่องจากก่อนหน้านี้มีการเลี้ยงไก่ไข่ แต่ไม่ประสบผลสำเร็จมากนักเพราะตลาดไก่ไข่มีคู่แข่งเยอะและลูกค้าประจำหายาก จึงได้หาช่องทางตลาดอื่น ต่อมาได้เล็งเห็นการเลี้ยงนกกระทาขายไข่ เพราะภายในจังหวัดสมุทรสาครเองนั้นการทำฟาร์มนกกระทายังมีไม่มาก แต่ความต้องการของตลาดกลับเพิ่มสูงขึ้น จึงเล็งเห็นรายได้จากช่องทางเลี้ยงนกกระทา โดยเริ่มเลี้ยงนกกระทา ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ปัจจุบันมีนกกระทาจำนวน ๖,๐๐๐ ตัว



วิธีการเลี้ยงสัตว์/การดูแลรักษา/การแปรรูปผลผลิต

- แพะเนื้อ

การเลี้ยงแพะพ่อแม่พันธุ์จะเป็นการเลี้ยงแบบกึ่งขังคอกกึ่งปล่อย จะมีการให้อาหารและน้ำภายในคอก สถานที่ให้อาหารและน้ำชัดเจน อาหารที่ให้จะเป็นกระถินสับหมัก บางครั้งมีการปล่อยให้แพะออกมาเล็มกินหญ้าภายในสวนมะพร้าว และในส่วนของการเลี้ยงขุนจะเป็นการเลี้ยงแบบขังคอก ให้อาหารและน้ำภายในคอกจนครบระยะกว่าขุน จึงจะจำหน่ายออกไปในรูปแบบของตัวเป็น

การดูแลรักษา จะมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในแพะ การถ่ายพยาธิ การเจาะเลือดเพื่อหาโรคแท้งติดต่อในแพะ การเสริมเกลือแร่จากแร่ธาตุก้อน และได้ใบรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่ดี Good Farming Management (GFM)

การจัดจำหน่ายของแพะ จะจำหน่ายในรูปแบบของแพะขุนตัวเป็น และการนำมูลแพะที่ได้พร้อมกับเศษอาหารที่เหลือของแพะมาหมักทำปุ๋ยอินทรีย์ จำหน่ายยกกระสอบ

- นกกระทา

การเลี้ยงนกกระทาจะเป็นการเลี้ยงแบบขังกรงภายในโรงเรือน ระบายอากาศได้ดี มีรางให้อาหาร และน้ำ อาหารที่ให้จะเป็นอาหารนกกระทาสำเร็จรูปที่มีโปรตีนประมาณ ๒๔ %

การดูแลรักษามีการให้วัคซีน ตามกำหนดเวลา เพื่อป้องกันโรคได้แก่ โรคนิวคาสเซิล ฝีดาษ หัวัด บิด มาเร็กซ์ เป็นต้น หน้าโรงเรือนนกกระทา จะมีน้ำยาฆ่าเชื้อโรคมุมเท่า เพราะป้องกันเชื้อโรคที่อาจแอบแฝงมาจากคน หรือภาชนะต่างๆได้

การจัดจำหน่าย จะหน่ายในรูปของไขนกกระทา เมื่อนกกระทาปลดจะขายในรูปแบบของตัว



เคล็ดลับพิเศษ

ต้องมีความมานะและอดสาหะ มีความมุมานะในการประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร โดยเฉพาะด้านการเลี้ยงสัตว์ ต้องตั้งใจ และดูแลเอาใจใส่สัตว์เลี้ยงเป็นอย่างดี ต้องมีความคิดก้าวหน้า พยายามศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม สำหรับพัฒนาการเลี้ยงสัตว์อยู่เสมอ ตามศักยภาพที่ตนเองสามารถจัดการได้ ได้มีการดำเนินกิจกรรมภายในฟาร์มแบบบูรณาการซึ่งมีกิจกรรมด้านปศุสัตว์คือการ เลี้ยงแพะเนื้อ เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงนกกระทา เลี้ยงหมู และเลี้ยงวัว และได้มีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้นำมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเอง จนปัจจุบันนี้สามารถสร้างเป็นรายได้ให้กับครอบครัวทั้งแบบรายวันรายเดือนและรายปี

ต้นทุน

ต้นทุนจากการซื้อพ่อแม่พันธุ์ตัวละ ๕,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐ บาท จากการสร้างโรงเรือน ๘๐,๐๐๐ บาท ต้นทุนค่าอาหาร จากเดิมที่ให้อาหารชั้นกระสอบละ ๓๘๐ บาท หันมาให้กระถินสับหมัก ๑๐๐ % คิดได้จากค่าแรงตัดกระถิน ๑๐๐ บาท/วัน ส่วนการเลี้ยงนกกระทา ซื้อแม่พันธุ์ ตัวละ ๑๐ บาท ค่าอาหารนก กิโลกรัมละ ๑๖ บาท



การตลาด

วางแผนการผลิตให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และทำการโปรโมทสินค้าในช่องทางออนไลน์ต่างๆ การจัดจำหน่ายแพะจะมีพ่อค้ามารับซื้อหน้าฟาร์ม และมีการทำ MOU การซื้อ-ขาย แพะเนื้อกับกลุ่มพ่อค้าในจังหวัดสุพรรณบุรี ในส่วนการจัดจำหน่ายไขนกกกระทาจะมีช่องทางจัดจำหน่ายตามตลาดนัดภายในจังหวัดสมุทรสาคร ร้านค้าขนมโตเกียว ร้านค้าไขนกกกระทา ร้านไขครกนกกกระทา และมีแม่ค้ามารับซื้อหน้าฟาร์ม



รายได้จากการเลี้ยงสัตว์

รายได้จากการเลี้ยงแพะ ปีละประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท และรายได้เสริมจากการทำปุ๋ยอินทรีย์จาก มูลแพะ ปีละประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท รายได้จากการเลี้ยงนกกกระทา ปีละประมาณ ๙๐๐,๐๐๐ บาท

